



ประชุมคณะกรรมการสหภาพเกษตรกรของแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2554

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการสหภาพเกษตรกรของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 มีนายสุทธิพงษ์ เท็ดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ดำเนินการพิจารณาสหภาพเกษตรกรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ รวม 4 สาขา ดังนี้

- 1) ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคเกษตรไทย
- 2) ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) ปราชญ์เกษตรดีเด่น
- 4) ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.สหกรณ์จังหวัด ธกส.สาขานครศรีธรรมราช สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีฯ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด หรือติดต่อโดยตรงที่นางกรรณก ณะคำ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0-7535-7312



ร่วมบริจาค

ผู้พิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนนำเงินที่ได้รับจากการร่วมทำบุญบริจาคของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัด และติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง) เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2554 ณ โรงแรมทวินโลดส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท พร้อมรวบรวมสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาไปบริจาคเพิ่มเติมด้วย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2554 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และเพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรมีแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป



ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2554



วันที่ 26 ตุลาคม 2554 นายอุตร เสนากัสป์ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในระดับจังหวัด และติดตาม
สถานการณ์น้ำในปัจจุบันเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการรายงานสรุปผลการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปี 2554 ของหน่วยงานต่างๆ
ดังนี้ ด้านพืช : สนง.เกษตรจังหวัด ด้านยางพารา: สกย.
เขต 1 และ 2 ด้านปศุสัตว์ : สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ด้าน
ประมง : สนง.ประมงจังหวัด ด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร : สนง.สหกรณ์จังหวัด ด้านการเกษตรกรใน
เขต สปก. : สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ด้านการฟื้นฟูพื้นที่
เกษตร : สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีฯ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว
: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ด้านวิชาการเกษตร :
สวท.7 ด้านบัญชี : สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีฯ



คำอธิบายลักษณะอากาศของประเทศไทย (ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554)

คำอธิบาย

ทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วง ๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และจะมีกำลังแรงเป็นช่วง ๆ โดยระยะแรกทีลมหนาวพัดปกคลุม จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อนึ่ง ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมภาคใต้ โดยจะมีกำลังแรงเป็นช่วง ๆ ทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเฉียงใต้จะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในที่ลาดเชิงเขา และที่ลุ่มบางพื้นที่ โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นครั้งคราว

ข้อควรระวัง

ในเดือนนี้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง และอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและมีโอกาสเคลื่อนผ่านภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจะมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง และอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งตามบริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออก จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย

ประกาศไว้ที่สถานที่ราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน กรณีของใครไม่ถูกต้อง ให้คัดค้าน และจะมีการตรวจสอบข้อมูลใหม่

- ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินงานในส่วนของการราชการ

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ

- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บรรณาธิการชวนคุย

วิธีปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ

1. เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ แจ้งยืนยันความประสงค์ด้วยตนเองพร้อมลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานตามแบบยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือ (กษ ๐๑) ณ จุดรับบริการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสถานที่อาจเป็นที่ อบต. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือจุดที่กำหนด
2. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือนายก อบต. หรือเทศบาลประจำท้องที่พิจารณาและลงชื่อรับรองความเสียหายในแบบ กษ ๐๑ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และประมง ปฏิบัติหน้าที่ทำการตรวจสอบเกษตรกรว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ รวมทั้งประเมินความเสียหาย ตามแบบ กษ ๐๑ และลงชื่อรับรองการประเมินความเสียหาย
4. สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูล กษ ๐๑ เข้าโปรแกรมระบบรายงานภัยธรรมชาติ และประมวลผลภาพรวมการช่วยเหลือระดับหมู่บ้านตามแบบ กษ ๐๒ พร้อมลงนามรับรอง และปิด